

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **348** /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2016

V/v đóng góp ý kiến thực hiện các nội dung
để triển khai cơ chế giá dịch vụ thủy lợi

Kính gửi: Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số: 488/SNN&PTNT-TL ngày 24/02/2017 về việc có ý kiến thực hiện các nội dung để triển khai cơ chế giá dịch vụ thủy lợi.

Sau khi xem xét công văn UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến cụ thể sau:

1. Về phân cấp quản lý khai thác các công trình thủy lợi:

- Về quản lý, khai thác các công trình thủy lợi:

+ Thuận lợi: Từ hiện trạng thực tế hệ thống thủy lợi trên địa thị xã cho thấy hiện nay phân cấp quản lý các công trình thủy lợi đầu mối chính như trạm bơm, hồ chứa, các kênh liên tưới, tiêu liên xã cho Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý và các trạm bơm nội vùng nhỏ lẻ, các hồ chứa cho địa bàn 1 thôn, xóm cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã phường quản lý là tương đối phù hợp, không bị chồng chéo về diện tích phục vụ.

+ Khó khăn: Các công trình thủy lợi nhỏ lẻ, nội vùng giao cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã phường quản lý khai thác, lực lượng quản lý vận hành hầu hết là không có chuyên môn nghiệp vụ, công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình không được quan tâm do đó các công trình nhanh xuống cấp hơn các công trình do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý. Hiện nay hệ thống kênh mương tưới tiêu liên xã, nhân dân lấn chiếm hành lang an toàn, đổ rác, xả các chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt vào kênh nhưng chưa có chế tài cụ thể cho Công ty thủy nông xử lý.

- Đề xuất kiến nghị: Giao các công trình trạm bơm nội vùng, hồ chứa nhỏ lẻ cho Công ty thủy nông để nâng cao hiệu quả khai thác. Hệ thống kênh tiêu liên xã qua địa phận hành chính xã, phường nào giao cho các xã phường đó chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề về vấn đề môi trường, ách tắc dòng chảy, vi phạm hành lang công trình, Công ty thủy nông chỉ quản lý về chuyên môn điều tiết tưới, tiêu.

- Phê duyệt và triển khai các phương án PCLB với hồ chứa:

Hiện nay, hàng năm phương án PCLB cho các hồ chứa đều do Sở NN&PTNT thẩm định và phê duyệt. UBND thị xã đề nghị các hồ chứa phục vụ trong địa bàn nội thị do các xã phường đang quản lý, không phục vụ các địa phương khác nên giao cho UBND thị xã thẩm định phê duyệt phương án PCLB hàng năm.

3

2. Các khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn biện pháp tưới tiêu... Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí cho các HTX quản lý các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp là hợp lý.

3. Đề xuất kiến nghị: Giao các công trình trạm bơm nội vùng, hồ chứa nhỏ lẻ cho Công ty thủy nông để nâng cao hiệu quả khai thác. Hệ thống kênh tiêu liên xã qua địa phận hành chính xã, phường nào giao cho các xã phường đó chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề về vấn đề môi trường, ách tắc dòng chảy, vi phạm hành lang công trình, Công ty thủy nông chỉ quản lý về chuyên môn điều tiết tưới, tiêu.

Trên đây là một số ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung để triển khai cơ chế giá dịch vụ thủy lợi. UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa được biết để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

The image shows an official circular seal of the Bim Son Commune People's Committee (ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌM SƠN, THANH HÓA) with a handwritten signature in black ink over it.

Tổng Thanh Bình